



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๖๑

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

*อ. ธิ*

(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๗ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

กทม. ชี้แจง

- ❖ เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ในสถานรับเลี้ยงเด็ก/ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม.
- ❖ ตั้งจุดตรวจคว้าน้ำตา - เข้มงวดควบคุมการเผาในที่โล่งลดมลพิษทางอากาศ

❖ เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ในสถานรับเลี้ยงเด็ก/ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม.

นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักก่อนนวมัย กทม. กล่าวกรณีผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ขอให้ กทม. และภาคีรัฐเร่งพิจารณาผ่อนปรนให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเปิดกิจการตามปกติ เนื่องจากการสั่งปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ส่งผลกระทบต่อเด็กและผู้ปกครองว่า การพิจารณาผ่อนคลายมาตรการให้สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ซึ่งอยู่ในความดูแลของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องรอดูจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสำนักก่อนนวมัยได้วางแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและสถานประกอบการ โดยกำชับผู้ปกครอง และครูคัดกรองบุตรหลานก่อนเข้าโรงเรียน/สถานรับเลี้ยงเด็ก เช่น หากมีอุณหภูมิตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาขึ้นไป มีอาการไอ มีน้ำมูก ถ่ายเหลวมากกว่า ๓ ครั้ง/วัน ให้พักอยู่บ้าน หรือไปพบแพทย์ ขณะเดียวกันให้ครูประจำชั้น/ครูผู้สอน ดูแลให้เด็กสวมใส่ หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ รวมทั้งสังเกตอาการระหว่างอยู่ในห้องเรียน โดยแยกเด็กที่มีอาการออกจากกลุ่มเด็กปกติ ติดต่อกับผู้ปกครองหากกลับบ้าน และแนะนำให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ แล้วแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ก่อนเปิดดำเนินการว่า ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ทั้ง ๒๙๒ ศูนย์ ครอบคลุม ๕๔ เขต มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ประกอบด้วย ๑) ระยะเตรียมการก่อนเปิดศูนย์ฯ โดยอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ต้องมีความรู้เรื่องมาตรการป้องกันโรค ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเรื่องการป้องกันโรค เตรียมการสอน การจัดกิจกรรม รักษาระยะห่าง รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์ และสถานที่บริเวณภายนอก-ภายในศูนย์ฯ ให้สะอาด ขณะเดียวกันต้องแจ้งผู้ปกครอง/เด็กก่อนวัยเรียน ให้หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานที่แออัดที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก เตรียมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยให้เพียงพอ ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวล้างมืออย่างถูกวิธี ๒) ระยะเปิดดำเนินการ เน้นมาตรการ “เว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากาก” ได้แก่ คัดกรองอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และเด็กก่อนวัยเรียน ด้วยวิธีวัดไข้ ชักประวัติ กำหนดช่องทางเข้า-ออกทางเดียว เว้นระยะห่าง ๒ เมตร จำกัดมิให้แออัด หรือรวมกลุ่ม สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ การจัดอัตราส่วนเด็กก่อนวัยเรียน (Small Group) จัดกลุ่มกิจกรรมไม่เกินกลุ่มละ ๕ คน/อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ๑ คน เว้นระยะห่างระหว่างกลุ่ม สดเวลาทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น ใช้อุปกรณ์เป็นรายบุคคล ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ กำจัดขยะมูลฝอย ทำความสะอาดผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ทุกวัน กำชับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กทำความสะอาดร่างกายก่อนปฏิบัติหน้าที่ ตรวจร่างกายปีละ ๑ ครั้ง และปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

\*\*\*\*\*

❖ ตั้งจุด ...

❖ **ตั้งจุดตรวจควันดำ - เข้มงวดควบคุมการเผาในที่โล่งลดมลพิษทางอากาศ**

นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) รวมทั้ง กทม. ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน และหยุดสาเหตุหลักจากการเผาในที่โล่งที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทันทีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายว่า ที่ผ่านมากทม.ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจออกหน่วยตรวจวัดควันดำ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตั้งจุดตรวจรถยนต์ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ขณะเดียวกันได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM<sub>๒.๕</sub> โดยควบคุมการเผาในที่โล่งทุกประเภท เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของฝุ่นละออง PM<sub>๒.๕</sub> ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ รวมถึงลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนร่วมลดปัญหามลพิษทางอากาศ หากพบเห็นรถยนต์ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน หรือการเผาในที่โล่งให้แจ้งสายด่วนกรุงเทพมหานคร ๑๕๕๕

นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า สำนักอนามัย โดยศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ได้จัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ จากปริมาณค่าฝุ่นที่เกินมาตรฐาน รวมทั้งการป้องกันตนเอง หากค่า PM<sub>๒.๕</sub> เกิน ๗๕ เป็นเวลา ๓ วันติดต่อกัน จะออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่

นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า สำนักเทศกิจได้จัดชุดสายตรวจและประสานกับฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ลงพื้นที่ตรวจตรา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ไม่ให้เผาขยะในที่โล่ง ตลอดจนตั้งจุดตรวจ กวดขันรถบรรทุกดิน หรือวัสดุอื่นใดที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง และรถบรรทุกที่เข้า - ออก บริเวณสถานที่ก่อสร้าง และล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้างทุกครั้ง

นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตทวีวัฒนาได้จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่สำรวจและขอความร่วมมือประชาชนให้หยุดการเผาพืชผลทางการเกษตรในที่โล่ง รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องและจริงจังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขณะเดียวกันได้ควบคุมสถานประกอบกิจการในพื้นที่ไม่ให้ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดตั้งจุดตรวจรถบรรทุกไม่คลุมผ้าใบ รวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนาทำความสะอาดล้างถนนลดฝุ่นละอองตามมาตรการลดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกวัน

\*\*\*\*\*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร